

“สาวไทยแถมแดง ด้วยวิตามินเสริมพิเศษ” สานต่อ นโยบายรัฐสู่การทำผลงาน เพลงชวนสาวไทย ลง ทะเบียนรับวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก



ผลงานเพลงล่าสุด“สาวไทยแถมแดง”ที่กำลังได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชนหลังจากเปิดตัวไปไม่ถึง 1 สัปดาห์ก็มียอดวิวสูงถึง 1 ล้านวิว เรามาดูที่มาที่ไปของโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร มีที่มาจากไหน และนี่คือผลงานจากกรมอนามัยใช่ไหม เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกัน

จุดเริ่มจากปัญหา

กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจัดทำโครงการสาวไทยแถมแดง ด้วยวิตามินเสริมพิเศษ สานต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามาตรฐานการเจริญพันธุ์แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) ที่เห็นว่าการส่งเสริมให้แม่และลูกมีสุขภาพที่ดีมีความพร้อมในการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ ด้วยโภชนาการเป็นสิ่งสำคัญ เพราะผลสำรวจ สุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2556 - 2557 (NHES) พบความชุกภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15 - 45 ปี ร้อยละ 22.7 กรมอนามัยจึงต้องขับเคลื่อนการป้องกันภาวะโลหิตจาง ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ ให้ลดน้อยลง

ด้วยการเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกให้หญิงไทยอายุ 15 - 49 ปีทุกคนที่พร้อมตั้งใจมีลูก ให้กินสัปดาห์ละ 1 ครั้งอย่างน้อย 12 สัปดาห์ก่อนการตั้งครรภ์ลดภาวะซีด บำรุง ร่างกายป้องกันทารกพิการแต่กำเนิด โดยร่วมมือองค์การเภสัชกรรมพัฒนา และผลิต วิตามินที่ประกอบไปด้วยโฟลิกและธาตุเหล็กในเม็ดเดียวหรือที่เรียกว่า “วิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก” เพื่อมอบให้กับสาวไทยทุกคนฟรีที่ลงทะเบียนออนไลน์ทาง www.สาวไทยแถมแดง.com โดยระยะแรกตั้งเป้า 50,000 รายและจะขยายจำนวนเพิ่มขึ้น ในระยะต่อไป

ส่งต่อเพื่อสร้างสรรค์

จากข้อมูลที่ได้จากกรมอนามัยนั้นทาง Winter Agency เอเจนซีหัวใหม่แห่งยานพญาไทเห็นว่า เพื่อไม่ให้ดูเป็นวิชาการเกินไป เลยพยายามหาวิธีสื่อสารที่เข้าใจง่าย ก็เลยคิดกันว่าเป็นเพลง ดิกว่าใหม่ และเมื่อได้ข้อสรุปตรงกันก็เริ่มแต่งเพลงกันเลยพอได้เนื้อเพลงคร่าวๆบ๊อบก็วาง

Mood & Tone ว่าจะไปแนวไหนดีเรื่ปดีใหม่หรือจะป๊อป สุดท้ายเราก็มาลงที่เพลงฮิตเมโลดี้ติดหู ที่ทุกคนคุ้นชินนั่นก็คือ“สาวสวนแดง” ของ ครูสุรพล เราจึงขออนุญาตนำเนื้อร้องท่อนแรก มาเป็นจุดตั้งต้นและคิดว่าอยากให้เพลงมันร่วมสมัยแบบกลางเก่ากลางใหม่ก็เลยออกมาเป็น R&B ผสม RAP สนุกๆ ศิลปินที่เรานึกถึงก็คือพี่ตู้ภพธรที่เขามี

ความสนุกในการร้องออต่ออันสาว ๆ จึงได้ปรึกษากับพี่ตู่ว่าจะเป็นยังไงได้เพราะเรากังวลว่าจะไปทำศิลปินเขาเสียตัวตนใหม่ แต่สุดท้ายด้วยความมืออาชีพของพี่ตู่ก็ทำออกมาเป็นเพลงในทางของตัวเองได้สนุกน่ารักร่วมสมัย เนื้อเพลงทั้งหมดก็พูดได้ครบถ้วนทั้งบำรุงก่อนท้องด้วยวิตามินแสนวิเศษและที่สำคัญมากๆเลย สาวที่ไม่ได้ท้องก็ต้องบำรุงด้วยนะจ๊ะจะได้สวยเต็มสาวใครก็ชอบสาวแก้มแดง พุดเยอะแล้ว ไปฟังกันดีกว่า ฟังจบแล้วอย่าลืม! ลงทะเบียนรับวิตามินแสนวิเศษฟรี! ไปกินกันให้แก้มแดงฟรีๆได้ที่ www.สาวไทยแก้มแดง.com

คลิกเพื่อชมมิวสิกวิดีโอ

OFFICIAL MV : สาวไทยแก้มแดง | ตู่ ภพธร

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอนำพามิตรรัก แฟนเพลง ไปเพลิดเพลินกับเสียงดนตรี โดย ตู่ ภพธร ที่จะมาขับกล่อม ทุกท่านในบทเพลง "สาวไทยแก้มแดง" ขอเชิญทุกท่านรับชมกันได้ ณ บัดนี้ #สาวไทยแก้มแดงโครงการสาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษ สามารถลงทะเบียนรับวิตามินได้ฟรี! ที่ <http://www.สาวไทยแก้มแดง.com>

โพสต์โดย สาวไทยแก้มแดง เมื่อ วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2017

ร่วมสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ โดย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ขอขอบคุณลิขสิทธิ์เพลงจาก GMM GRAMMY

สร้างสรรค์ไอเดียดี ๆ โดยบริษัทวินเทอร์เอเจนซี่ จำกัด

- Creative: พุทธิคุณ เพ็ญวรรณ, ณัฐพล ม่วงท่า, ธนาภัสร์ บุญอุไร, กฤตภาพ แก้วพรหม
- Strategy: ภัทรนิษฐ์ พินิจตราลาภวัต
- Producer: ยุทธนา ทรงเต๊ะ
- Media: รมย์ชลิ เลาสัจจาพร, เจตณัฐ พูนลาภทวี, ฐานิตา ฉายประเสริฐกุล, ฐานิตา เขมม
- Social Content: อสมา ลิมปัทนกุล, ทัดพิชา เสมเจริญ, ชวริย์ ศันสนีย์วัฒน์กุล, ธนลัส จินเหรียญ
- Client Service: อัญชลี พงศ์อารีย์, ดวงหทัย มนุพันธ์, ธิติภา อินทรรัตน์,